



## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

\*

Ngày 7-8-2011

Chúa nhật 19 Thường niên

Năm A

*Xin cho con  
đi trên mặt nước*

### LỜI CHÚA: Mt 14,22-33

Sau khi đã làm phép lạ cho năm ngàn người ăn no, Đức Giêsu liền bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, Người lên núi một mình mà cầu nguyện. Tối đến, Người vẫn ở đó một mình. Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. Đức Giêsu liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” Ông Phêrô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” Đức Giêsu bảo ông: “Cứ đến!” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!” Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” Khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng ngay. Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”

### SUY NIỆM

Giữa lúc dân chúng định tôn Đức Giêsu làm Vua, sau khi đã được no nê bánh và cá, thì Ngài lại giải tán họ, và buộc các môn đệ phải chèo thuyền qua bờ bên kia. Yên lặng trở

(xem tiếp trang 2)

## Giới trẻ Việt Nam và Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XXVI

WHD (3.08.2011) – Chỉ còn hai tuần nữa là khai mạc Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XXVI tại Madrid. Một tuần trước khi Đức giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, chủ tịch Ủy ban Giới trẻ trực thuộc HĐGMVN lên đường tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới, WHD đã xin phỏng vấn Đức cha về ngày hội đặc biệt này của giới trẻ Công giáo toàn cầu.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:

WHD: Xin Đức cha cho biết khái quát về Ngày Giới trẻ Thế giới năm nay.

Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên (ĐGM VVT): Vâng, như chúng ta đã biết, Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XXVI (26th WORLD YOUTH DAY - WYD) sẽ được tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, từ ngày 16 đến ngày 21-8-2011. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ đến gặp gỡ các bạn trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, để giáo huấn và cùng cầu nguyện với họ. Đề tài được chọn cho Ngày Giới trẻ Thế giới năm nay là lời Thánh Phaolô trong thư gửi giáo dân Côlôxê: “Bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin” (x. Cl 2,7).

WHD: Xin Đức cha cho biết về phái đoàn Giới trẻ Việt Nam nhân dịp này.

ĐGM VVT: Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam mong ước được tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới, nhưng do nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về tài chính, nên chỉ có một số ít có thể thực hiện ước mơ này. Ủy ban Giới trẻ trực thuộc HĐGM Việt Nam đã xác nhận khoảng 100 hồ sơ để giới thiệu tới Đại sứ quán Tây Ban Nha. Tuy vậy, cho đến hôm nay, 3-8-2011, mới có khoảng 50 người nhận được visa nhập cảnh, một số đã bị từ chối, một số khác có thể nhận visa trong một vài ngày tới.

WHD: Việc xin visa nhập cảnh Tây Ban Nha gặp những khó khăn nào?

ĐGM VVT: Có thể nói việc xin visa vào Tây Ban Nha là rất khó. Họ đòi hỏi nhiều điều kiện, như phải chứng minh điều kiện tài chính (Văn bản xác nhận lương, tài khoản ngân hàng...), phải có văn bản xác nhận đã đóng tiền cho Ban Tổ chức Trung ương (122 EUR cho mỗi tham dự viên đến từ Việt Nam). Chúng tôi đã muốn xin visa sớm để các tham dự viên có thể chuẩn bị chu đáo cho chuyến đi

(xem tiếp trang 4)

## Tòa Thánh và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao

WHD (28.07.2011) – Tòa Thánh và Malaysia, với mong muốn thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, đã thỏa thuận quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Sứ thần Tòa Thánh về phía Tòa Thánh và cấp đại sứ về phía Malaysia.

Một thông cáo công bố ngày 27-07 cho biết Malaysia là quốc gia 179 thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Quốc gia này có diện tích 329.750 km vuông, với một dân số đa sắc tộc và đa văn hóa gồm 28.306.700 người.

Hồi giáo là quốc giáo, với số tín đồ chiếm 60,4% dân số cả nước.

Nhóm tôn giáo lớn nhất tiếp theo là Phật giáo (19,2%), sau đó là Kitô giáo (9,1%), Ấn giáo (6,3%), các tôn giáo Trung Quốc (2,6%) và Phiếm hồn giáo (2,4%).

Giáo hội Công giáo đã có mặt tại Malaysia từ năm 1511, khi các nhà thừa sai Bồ Đào Nha đầu tiên đến Malacca. Thánh Phanxicô Xaviê cũng đã đặt chân đến thành phố này năm 1545. Ngày nay Giáo hội có chín giáo đoàn tập trung vào các Tổng giáo phận của Kuala Lumpur (trên bán đảo) và của Kuching và Kota Kinabalu (trên đảo Borneo). Có 11

(xem tiếp trang 3)

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

lại với nơi hoang vắng. Chỉ còn một mình Đức Giêsu, cầu nguyện. Ngài chìm sâu trong gặp gỡ Cha, Đấng sai Ngài. Nhưng Đức Giêsu không quên các môn đệ. Ngài biết họ đang vật lộn với sóng gió, một mình. Kinh nghiệm cam go này thật cần cho họ. Mãi gần sáng, Ngài mới đi trên mặt nước mà đến. Các môn đệ tưởng là ma, nên kêu la sợ hãi. Đức Giêsu trấn an họ: “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ.”

Tuy còn ngờ vực, Phêrô đã dám liều đề nghị: “Nếu quả là Thầy, thì xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Thầy.” Thật là một lời đề nghị làm ta kinh ngạc. Phêrô có thể chỉ cần nói: Nếu quả là Thầy, thì xin cho sóng gió yên lặng. Nói như thế dễ hơn nhiều, ít nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng Phêrô đã chấp nhận dẫn thân nghiêm túc. Nếu không phải là Thầy, thì thật là dại dột. Nhưng nếu đúng là Thầy, thì ông tin mình cũng đi được trên mặt nước như Thầy.

Đức Giêsu chấp nhận đề nghị của Phêrô: “Cứ đến.” Thế là Phêrô bước ra, đi trên mặt nước, đến với Đức Giêsu. Thật không thể tưởng tượng nổi, mặt nước trở nên cứng như đá, hay con người có đức tin trở nên nhẹ bồng. Phêrô đi được bao xa, ta không rõ, nhưng lòng ông thì cứ reo lên sau mỗi bước đi: “Đúng là Thầy rồi!” Phải tin thì mới dám xin đi trên mặt nước, nhưng phải dám đi trên mặt nước, thì mới tin trọn vẹn.

Cần ngắm nhìn những bước chân của Phêrô, những bước chân của lòng tin mạnh mẽ. Nhưng khi gió lồng lên dữ dội, nỗi sợ hãi ùa vào, lòng tin bị chao đi với sóng, lúc đó Phêrô thấy mình bị hút xuống lòng biển. Ông chỉ kịp kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con.” Bàn tay Chúa đưa ra nắm lấy ông và đưa ông về thuyền. “Người kém tin, tại sao lại hoài nghi!” Hoài nghi và sợ hãi đã làm Phêrô trở nên nặng nề, và nhận chìm ông xuống.

Chúng ta chỉ bắt đầu hiểu tin là gì khi phải chịu lênh đênh giữa sóng gió và đêm tối chỉ vì Chúa buộc phải ra đi, khi dám xin đi trên mặt nước dù Chúa chỉ là cái bóng trước mặt.

(xem tiếp trang 3)

## Giáo hội mang tính cách chính trị

*Sứ điệp của Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ nhân ngày Quốc khánh Thụy Sĩ, 1-08-2011*

Giáo hội không làm chính trị đảng phái, nhưng đứng về phía con người và vì con người. Giáo hội dẫn thân vì trung tín với Tin Mừng mà thôi chứ không phải với một đảng phái nào. Trong sứ điệp ngày 1/8, Đức Đan viện phụ Martin Werlen, nhân danh Hội đồng giám mục Thụy Sĩ, giải thích lý do tại sao Giáo hội cũng mang tính cách chính trị.

*Đi đầu...*

Giáo hội hiển nhiên mang tính cách chính trị, thậm chí còn đi đầu... Nhiều người đã quá vội quên điều này. Đại đa số người Thụy Sĩ là những người đã được rửa tội. Họ là thành viên của cộng đồng giáo hội. Là công dân của đất nước này, họ được mời gọi đi bỏ phiếu, họ dẫn thân vào chính trị. Nhiều người được rửa tội nắm giữ các trọng trách ở cấp Nhà nước, bằng cách nỗ lực cổ vũ cho công ích, với hiểu biết và lương tâm của mình.

*... và ở nhiều cấp độ*

Thường xảy ra là các hội đoàn và tổ chức của Giáo hội, cũng như các Ủy ban của Hội đồng giám mục hay chính Hội đồng giám mục, phát biểu về chính trị. Chúng ta được nghe những người lãnh đạo các hội đoàn và ủy ban, cũng như những người dẫn thân trong mục vụ hay các thành viên của Hội đồng giám mục công khai bày tỏ quan điểm của họ về một số chủ đề chính trị.

*Thế còn chính trị đảng phái? Có và không*

Giáo hội với tư cách giáo hội không can thiệp vào trong chính trị đảng phái. Tuy nhiên, mỗi đảng đều dựa trên sự dẫn thân của người tín hữu. Mọi đảng phái đều nêu lên những vấn đề hợp pháp và đưa các vấn đề này vào trong cuộc tranh luận chính trị. Người kitô hữu dẫn thân vào cuộc tranh luận được mời gọi làm chính trị vì thiện ích của mọi người, với tư cách người tín hữu, độc lập đối với quốc tịch, tôn giáo, giới tính, tuổi tác và sức khỏe.

*Đứng về phía*

Giáo hội không làm chính trị đảng phái, tuy nhiên Giáo hội có chọn lựa của mình. Mọi người nam cũng như nữ loan báo Tin Mừng đều đứng về phía con người. Mọi con người đều phải được quyền sống thực sự, tìm

được sự sống viên mãn (xem Gioan 10,10). Giáo hội đứng về phía những người không có tiếng nói. Giáo hội đứng về phía những người bị chà đạp phẩm giá - khi mới là bào thai, những người khuyết tật, những người ốm đau hay tuổi tác, hay người ngoại quốc. Giáo hội đứng về phía những người, không được xem như một người ngang hàng, mà như những đồ vật. Giáo hội kêu gọi sự liên đới ở đâu có người cần đến người khác trợ giúp. Giáo hội đòi hỏi công lý cho tất cả mọi người như nền tảng của hòa bình, dẫn thân để mọi người đều được hưởng công bằng và bảo vệ xã hội, lên tiếng ở đâu có kẻ làm giàu một cách ích kỷ trên người khác. Giáo hội dẫn thân vì gia đình, vì sự giáo dục và đào tạo, cổ vũ việc phát triển một thái độ có trách nhiệm đối với tạo thành và các nguồn tài nguyên. Có nhiều thách thức Giáo hội phải lên tiếng trong dư luận xã hội, nếu muốn trung tín với sứ vụ của mình.

*Bao hàm con người*

Giáo hội không có giải pháp cho tất cả các thứ ấy. Nhưng Giáo hội có thể và muốn góp phần vào việc tìm ra những giải pháp tốt đẹp. Nhờ chiều kích công giáo (= toàn cầu) của mình, Giáo hội có cả một kho tàng kinh nghiệm lớn. Giáo hội có thói quen nhìn ra ngoài các ranh giới. Giáo hội có phạm sự trước tiên đưa con người với những đòi hỏi cụ thể của con người vào cuộc tranh luận chính trị. Giáo hội không ngừng nhắc nhở rằng nếu chỉ phát triển kinh tế mà thôi thì không đủ, còn có các khía cạnh khác cần được xem xét. Nó liên quan đến con người toàn diện. Đến từng con người.

*Phục vụ sự hội nhập*

Giáo hội không phải là một xã hội song song. Giáo hội ở giữa cuộc sống – bên con người. Ông gọi riêng của Giáo hội là trở thành men – vì sự cứu rỗi của con người, vì sự cứu rỗi của thế giới. Chính bởi vì Giáo hội có mặt trong mọi nền văn hóa, tầng lớp nhân dân, lĩnh vực lao động, đảng phái, thế hệ, nên Giáo hội có một sức mạnh hội nhập đặc biệt. Giáo hội có thể tập hợp xung quanh cùng một bàn những người có quan điểm và thế giới quan khác nhau, để cùng đấu tranh vì những giải pháp công

(xem tiếp trang 3)

## Tân phúc âm hóa là đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời sống Kitô hữu

Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XIII được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI triệu tập, sẽ diễn ra tại Roma từ ngày 07 đến 28 tháng Mười 2012 với chủ đề *Tân Phúc âm hóa để truyền bá Đức Tin Kitô giáo*. Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã công bố bản Đề cương (*Lineamenta*) vào đầu năm nay; đây thực sự là một cuốn cẩm nang về việc tân Phúc âm hóa và một quảng diễn thật hữu ích và sâu sắc. Như đã biết, ý tưởng này không mới: tân phúc âm hóa chính là chủ đề xuyên suốt của cả triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô II.

Đức Gioan Phaolô II thật chí lý khi giải thích cho chúng ta điều ngài muốn nói qua việc đặt tính từ “mới” (tân) trước thuật ngữ truyền thống “Phúc âm hóa”: mới trong nhiệt huyết, mới trong phương pháp, mới trong cách diễn tả. Để hiểu đúng đắn nội dung *Lineamenta*, cần có chìa khóa thích hợp khi đọc bản văn này. Trên thực tế, kiểu nói “tân phúc âm hóa” đã trở nên phổ biến –thậm chí còn bị lạm dụng– đến mức chúng ta có nguy cơ làm sai lệch ý nghĩa của nó, hoặc tệ hơn, coi nó như một khẩu hiệu vô nghĩa. Cốt lõi của vấn đề tân phúc âm hóa là đặt Thiên Chúa ở trung tâm đời sống của chúng ta.

Cả các phong trào của giáo hội và các cộng đoàn mới cũng được kêu gọi xét lại ơn gọi và sứ mệnh của mình

theo viễn tượng này, nghĩa là nghiêm túc phản tỉnh về căn tính của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thực tại mới của Giáo Hội đã cho thấy có thể khơi lên mối quan tâm về truyền giáo vốn có nơi nhiều người, đặc biệt là các giáo dân, mối quan tâm mà thậm chí họ không biết rằng mình đang có.

Hiểu biết tiền đề này là tuyệt đối cần thiết đối với chủ đề tân phúc âm hóa, để không khai thác các yếu tố đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban tặng trong Giáo Hội ngày nay. Chúng ta thường quá mong đợi nơi các đặc sủng ấy “các phương thức” đẹp đẽ dọn sẵn cho việc tân phúc âm hóa thay vì chúng ta nên cầu xin ơn ấy để luôn là cộng tác viên của Chúa Thánh Thần hầu trở nên người Kitô hữu đích thực.

Trên thực tế, lời kêu gọi tân phúc âm hóa đòi hỏi một cách thức mới trở nên người Kitô hữu, một cách thức mới trở nên Giáo Hội, “mới” ở đây tức là mô hình theo Tin Mừng như thấy trong sách Công vụ các Tông đồ, là sức mạnh của Chúa Thánh Thần đổi mới toàn thể cộng đồng Kitô giáo. ■

*Hồng y Stanislaw Rylko,*

*Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân*

*(Nguồn: OR, trong news.va, 2-08-2011)*

### Giáo hội mang tính cách chính trị

bằng trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

*Loan báo Tin Mừng*

Làm như vậy, Giáo hội hoạt động vì trung tín với Tin Mừng, trong một truyền thống sống động. Giáo hội đã học được không ít điều từ những sai lầm của quá khứ - cả liên quan đến chính trị. Khi dẫn thân, Giáo hội phải trả lẽ không phải cho các cuộc đầu phiếu, mà cho Tin Mừng, tự định hướng mình không phải theo tinh thần thế gian mà theo Đức Giêsu Kitô. Ai đặt trọng tâm nơi Đức Giêsu Kitô sẽ đặt mình thực sự trước những thách thức của thời hiện tại và gặp được con người cụ thể. Ai sống hiệp thông với Thiên Chúa không thể thờ ơ với người đồng loại của mình.

*Cám ơn*

Nhân danh Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành và chúc lành cho mọi người: tất cả anh chị em, những người đã được rửa tội và dẫn thân vào chính trị nơi đất nước chúng ta; những người tham gia vào các cuộc bỏ phiếu và bầu cử theo sự hiểu biết và lương tâm mình; những người tích cực tìm kiếm những giải pháp tốt đẹp; những người hằng cầu nguyện cho hiện tại và tương lai của quê hương chúng ta. Cám ơn rất nhiều. Chớ gì Giáo hội tại đất nước chúng ta tiếp tục mang tính chính trị sẵn có – đi đầu và ở các cấp độ khác nhau.

Fribourg/Einsiedeln, tháng Bảy 2011

*Viện phụ Martin Werlen OSB,*

*Thừa ủy nhiệm*

*Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ*

*(Nguồn: HDGM Thụy Sĩ)*

## SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT

### CẦU NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu, con chẳng dám xin đi trên mặt nước như Phêrô, nhưng nhiều khi con cảm thấy sống đức tin giữa lòng cuộc đời chẳng khác nào đi trên mặt nước.

Có bao thứ sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn.

Có bao cám dỗ muốn hút con vô vực sâu.

Cả sự nặng nề của thân xác con cũng kéo ghì con xuống.

Đi trên mặt nước cuộc đời chẳng mấy dễ dàng.

Nhiều khi con thấy mình bàng hoàng sợ hãi.

Xin cứu con khi con hầu chìm.

Xin nắm lấy tay con khi con quy ngã.

Xin nâng đỡ niềm tin yếu ớt của con, để con trở nên nhẹ tênh

mà bước những bước dài hướng về Chúa. Amen. ■

*Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ*

### Tòa Thánh và Malaysia...

giám mục, 274 linh mục giáo phận, 119 linh mục dòng, 123 tu sĩ nam, 759 nữ tu và 270 chủng sinh. Số người Công giáo 850.720, khoảng 3% dân số.

Bản Thông cáo cho biết: Giáo hội Công giáo hoạt động tích cực trong lĩnh vực truyền giáo và chăm sóc mục vụ cho các gia đình và thanh thiếu niên. Vẫn hoàn toàn tôn trọng bản sắc văn hóa và tôn giáo của người dân, Giáo hội tham gia các lĩnh vực giáo dục, từ thiện, công tác xã hội, điều hành nhiều trường tiểu học và trung học, cũng như các tổ chức cho người nghèo và cho người lao động nhập cư. Có các sáng kiến để thúc đẩy sự hòa hợp xã hội và hòa giải giữa các cộng đồng tôn giáo khác nhau, thông qua đối thoại, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ, và tôn trọng lẫn nhau.

Tòa Khâm sứ Tòa Thánh tại Malaysia được thành lập ngày 2 tháng Hai 1998 và vẫn tồn tại cho đến nay.

Ngày 18 tháng Bảy vừa qua Đức giáo hoàng Bênêdictô XVI đã tiếp ông Najib Bin Abdul Razak, thủ tướng Malaysia, tại Castelgandolfo. Cuộc gặp gỡ đã đạt được một thỏa thuận để thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Malaysia và Tòa Thánh. ■

*(Theo VIS 27-07-2011)*

## Giới trẻ Việt Nam...

của mình, nhưng nhân viên Đại sứ quán cho biết phải đợi đến gần ngày đi mới có kết quả chính xác về việc cấp visa.

**WHĐ:** Ban Tổ chức có dành cho các bạn trẻ Việt Nam có một nơi để gặp gỡ và giao lưu với nhau không?

**DGM VVT:** Ban Tổ chức Trung ương đã cho biết, chương trình giáo lý Việt ngữ sẽ được tổ chức tại giáo xứ “Cristo de la Paz”, số 8, đường Portoalegre, 28019 Madrid.

**WHĐ:** Ai sẽ phụ trách phần giáo lý Việt ngữ?

**DGM VVT:** Có hai giám mục Việt Nam được mời trình bày nội dung giáo lý là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hoá, và tôi, Giám mục Hải Phòng. Trong chương trình giáo lý, chúng tôi cũng đã đề cử cha Gioan Lê Quang Việt, Tổng thư ký Ủy ban Giới trẻ trực thuộc HĐGM Việt Nam và một số linh mục và bạn trẻ đặc trách phần linh hoạt viên. Tôi cũng đã mời cha Nguyễn Hoài Chương và một số bạn trẻ đến từ Hoa Kỳ cùng cộng tác cho chương trình này.

**WHĐ:** Mỗi bài giáo lý được trình bày trong bao lâu và với nội dung gì?

**DGM VVT:** Có ba ngày học giáo lý, đó là các buổi sáng ngày 17, 18 và 19-8, gồm phần giáo lý (30 phút) và sau đó là thánh lễ. Ban Tổ chức đã đề nghị cụ thể đề tài của các buổi dạy giáo lý như sau:

\* Sáng thứ tư 17-8: “Vững vàng trong đức tin”

\* Sáng thứ năm 18-8: “Bén rễ sâu nơi Đức Kitô”

\* Sáng thứ sáu 19-8: “Chứng nhân của Đức Kitô giữa trần gian”.

**WHĐ:** Xin Đức cha cho biết về sự hiện diện của các bạn trẻ gốc Việt đang sinh sống ở các nước khác trong Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới.

**DGM VVT:** Chắc chắn sẽ có nhiều bạn trẻ gốc Việt đến từ Mỹ Châu, Úc Châu và nhất là Âu Châu. Một số linh mục Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị cho các nhóm bạn trẻ người Việt lên đường đi Madrid tham sự Ngày Giới trẻ Thế giới. Chúng tôi được biết cha Nguyễn Hoài Chương ở Hoa Kỳ với nhóm bạn trẻ Việt Nam mang tên 117 đang hành hương Rôma và sẽ tới Madrid trong một vài ngày tới; cha Antôn Nguyễn Hữu Quảng và các bạn trẻ ở Melbourne, Sydney, Úc Châu cũng đang chuẩn

bị lên đường. Chắc chắn sẽ có rất đông linh mục, tu sĩ và bạn trẻ gốc Việt đến từ Pháp, Đức và các nước Âu Châu nhân dịp hội ngộ đặc biệt này.

**WHĐ:** Đức cha nghĩ thế nào về sự tham dự của các bạn trẻ Việt Nam đến từ nhiều nước trên thế giới?

**DGM VVT:** Ngày Giới trẻ Thế giới quy tụ các bạn trẻ toàn thế giới. Đối với các bạn trẻ Việt Nam, đây là một cơ hội rất ý nghĩa và là một dịp đặc biệt để các bạn làm quen với nhau, trong tinh thần dân tộc, cùng một nguồn cội và một dòng máu tổ tiên. Mặc dù đến từ quốc gia nào, các bạn trẻ gốc Việt cũng muốn đóng góp phần mình để giới thiệu nền văn hoá Việt Nam. Thật tuyệt vời khi được thấy các bạn trẻ đến từ Việt Nam cũng như từ nhiều quốc gia khác cùng nắm tay nhau hát những bài ca, múa những điệu vũ mang đậm nét văn hoá Việt Nam. Đây là một hình ảnh thật đẹp, giúp xoá đi những khoảng cách khác biệt. Tại Sydney năm 2008, các bạn trẻ đến từ Hoa Kỳ đã để lại những ấn tượng khó quên qua màn trình diễn trống dân tộc. Màn trình diễn thật điêu luyện này đã gọi mời mọi người con dân Việt hướng về cội nguồn, về giang sơn gấm vóc của Quê Hương.

**WHĐ:** Như Đức cha nói trên đây, số tham dự viên đến từ Việt Nam có thể chỉ khoảng 100 người, vậy thì các bạn trẻ còn lại sẽ làm gì để hiệp thông với Ngày Giới trẻ Thế giới?

**DGM VVT:** Mỗi giáo phận có cách tổ chức và sáng kiến khác nhau. Theo tôi được biết thì sẽ có nhiều giáo xứ trực tiếp truyền hình cho giáo dân, nhất là các bạn trẻ, thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Madrid vào Chúa nhật 21-8. Chúng tôi mong ước hoạt động như thế được nhân rộng tại nhiều cộng đoàn giáo xứ. Một vài giáo phận (ví dụ như giáo phận Mỹ Tho, ngày 22-7-2011) đã tổ chức Đại hội Giới trẻ để mời gọi các bạn trẻ hướng về ngày Giới trẻ Thế giới trong tình hiệp thông và cùng lắng nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha. Nội dung Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng là đề tài chia sẻ và học hỏi tại nhiều giáo phận trong dịp hội ngộ giới trẻ vào ngày lễ Lá vừa qua.

**WHĐ:** Đức cha có thể cho biết chương trình khái quát của Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XXVI này?

**DGM VVT:** Vâng, tôi chỉ nêu phần chương trình các sinh hoạt các bạn trẻ có thể tham dự như sau:

\* Thứ ba, 16-8-2011:

20g00: Thánh lễ khai mạc do Đức Hồng y Tổng Giám mục Madrid chủ sự tại quảng trường Cibeles, Madrid.

\* Thứ tư, 17-8-2011:

10g00: Chương trình giáo lý bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các tham dự viên Việt Nam sẽ gặp nhau tại giáo xứ “Cristo de la Paz”. Sau phần giáo lý là thánh lễ. Buổi chiều sẽ có chương trình giao lưu văn nghệ.

\* Thứ năm, 18-8-2011:

9g30: Đức Thánh Cha xuất phát từ phi trường Rôma để đến tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới tại Madrid.

10g00: Giáo lý và Thánh lễ như sáng ngày thứ ba.

12g00: Đức Thánh Cha đến phi trường quốc tế Madrid. Sau nghi thức đón tiếp ngoại giao, ngài về Tòa Sứ thần tại Madrid.

19g00: Đức Thánh Cha gặp gỡ các bạn trẻ tại quảng trường Cibeles, Madrid.

\* Thứ sáu, 19-8-2011:

10g00: Chương trình giáo lý và thánh lễ như hai ngày hôm trước.

19g30: Chặng Thánh giá tại quảng trường Cibeles và sau đó là huấn từ của Đức Thánh Cha.

\* Thứ bảy, 20-8-2011:

10g00: Đức Thánh Cha dâng lễ với các chủng sinh tại nhà thờ Chính tòa.

12g00: Các bạn trẻ lên đường tới phi trường Cuatro Vientos để chuẩn bị canh thức. Tại đây, vào buổi chiều có chương trình hoà nhạc, chứng từ và cầu nguyện.

20g30: Canh thức cầu nguyện với Đức Thánh Cha.

\* Chúa nhật, 21-8-2011:

9g30: Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự. Cuối Thánh lễ, Đức Thánh Cha sẽ loan báo địa điểm tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới lần kế tiếp và tuyên bố bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ 26. Buổi chiều, Đức Thánh Cha có những cuộc gặp gỡ với Ban Tổ chức, các thiện nguyện viên trước khi lên đường về Rôma vào lúc 19g00 cùng ngày. ■

*WHĐ*

---

**Tuần tin Hội đồng Giám mục Việt Nam tuyển chọn bài viết, tin tức từ [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org), phát hành thứ Năm hàng tuần trên trang [hdgmvietnam.org](http://hdgmvietnam.org) theo dạng pdf**

---